



ประกาศบริษัท ทีโอที จำกัด (มหาชน)

เรื่อง แนวปฏิบัติเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560

สืบเนื่องจากพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 จะมีผลใช้บังคับ ตั้งแต่วันที่ 23 สิงหาคม 2560 ซึ่งมีผลทำให้การจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุของบริษัท ทีโอที จำกัด (มหาชน) ต้องดำเนินการให้เป็นไปตามกฎหมาย กฎกระทรวง ระเบียบ ประกาศ และหลักเกณฑ์อื่น ที่ออกตามความแห่งพระราชบัญญัตินี้ดังกล่าว ดังนั้น เพื่อให้การดำเนินการเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างของบริษัท ทีโอที จำกัด (มหาชน) เป็นไปด้วยความเรียบร้อย สอดคล้องกับกฎหมาย และเป็นไปในแนวทางเดียวกัน

อาศัยอำนาจตามความในข้อ 27 ของข้อบังคับบริษัท ทีโอที จำกัด (มหาชน) ประกอบกับความในข้อ 2.1 ของคำสั่งคณะกรรมการบริษัท ทีโอที จำกัด (มหาชน) ที่ 29/2546 เรื่อง มอบหมายอำนาจให้กรรมการผู้จัดการใหญ่ปฏิบัติการแทนคณะกรรมการบริษัท ทีโอที จำกัด (มหาชน) บริษัท ทีโอที จำกัด (มหาชน) จึงประกาศดังนี้

1. การดำเนินการเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้าง ให้ถือปฏิบัติตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 ตั้งแต่วันที่ 23 สิงหาคม 2560 เป็นต้นไป รวมถึง กฎกระทรวง ระเบียบ หรือประกาศ ในเรื่องนั้น ๆ ที่จะออกตามพระราชบัญญัตินี้ดังกล่าว

ในกรณีที่ กฎกระทรวง ระเบียบ หรือ ประกาศ ในเรื่องนั้น ๆ ยังไม่ออกใช้บังคับ การดำเนินการเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้าง ให้ยังคงใช้บังคับตามระเบียบบริษัท ทีโอที จำกัด (มหาชน) ว่าด้วยการพัสดุ พ.ศ. 2546 คำสั่งบริษัท ทีโอที จำกัด (มหาชน) ที่ รพ.14/2547 เรื่อง การพัสดุ ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยการพัสดุด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ. 2549 แล้วแต่กรณี รวมทั้งมติคณะรัฐมนตรี และหลักเกณฑ์ที่เกี่ยวข้องได้ต่อไป เท่าที่ไม่ขัดหรือแย้งกับพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 จนกว่าจะมี กฎกระทรวง ระเบียบ หรือประกาศ ในเรื่องนั้น ๆ ใช้บังคับ

ในกรณีไม่อาจนำระเบียบ คำสั่ง และหลักเกณฑ์ที่เกี่ยวข้องของบริษัท ทีโอที จำกัด (มหาชน) ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยการพัสดุด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ. 2549 แล้วแต่กรณี ตามวรรคสอง มาใช้บังคับในเรื่องนั้น ๆ ได้ การดำเนินการในเรื่องนั้นให้เป็นไปตามที่คณะกรรมการนโยบายการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐกำหนด

2. การจัดซื้อจัดจ้างเพื่อการพาณิชย์โดยตรง เฉพาะที่เป็นการจัดหาอุปกรณ์เพื่อประกอบการให้บริการแก่ลูกค้าเท่านั้น ในกรณีที่คณะกรรมการนโยบายการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ ยังมิได้ออกประกาศเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างเพื่อการพาณิชย์โดยตรง หรือ คณะกรรมการนโยบายการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐได้ออกประกาศฯ แล้ว แต่บริษัท ทีโอที จำกัด (มหาชน) ยังมิได้ออกกฎหรือ

ระเบียบให้ถือปฏิบัติตามระเบียบบริษัท ทีโอที จำกัด (มหาชน) ว่าด้วย การพัสดุ พ.ศ. 2546 คำสั่งบริษัท ทีโอที จำกัด (มหาชน) ที่ รพ.14/2547 เรื่อง การพัสดุ คำสั่งบริษัท ทีโอที จำกัด (มหาชน) ที่ รบ.29/2559 เรื่อง มอบอำนาจให้ผู้บริหารปฏิบัติการแทนกรรมการผู้จัดการใหญ่เกี่ยวกับการจัดหาอุปกรณ์เพื่อประกอบการให้บริการแก่ลูกค้าและการจัดหาบริการเพื่อสนับสนุนงานด้านบริการให้แก่ลูกค้า รวมถึงคำสั่ง ประกาศ หรือ หลักเกณฑ์ใด ๆ ที่เกี่ยวข้องใช้บังคับ

3. การจัดซื้อจัดจ้าง ที่ได้ดำเนินการตามระเบียบบริษัท ทีโอที จำกัด (มหาชน) ว่าด้วย การพัสดุ พ.ศ. 2546 ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการพัสดุด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ. 2549 แล้วแต่กรณี รวมทั้งคำสั่ง ประกาศ หรือหลักเกณฑ์ใด ๆ ที่เกี่ยวข้อง ก่อนวันที่พระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 ใช้บังคับ และการตรวจรับและการจ่ายเงินยังไม่แล้วเสร็จ ให้ดำเนินการตาม ระเบียบดังกล่าวรวมทั้งคำสั่ง ประกาศ หรือหลักเกณฑ์ใด ๆ ที่เกี่ยวข้องต่อไป เว้นแต่กรณีที่การจัดซื้อจัดจ้าง ดังกล่าวยังไม่ได้ประกาศในระบบเครือข่ายสารสนเทศของกรมบัญชีกลางหรือของบริษัท ทีโอที จำกัด (มหาชน) เพื่อให้ผู้ประกอบการเข้ายื่นข้อเสนอ

ในกรณีที่มีการยกเลิกการจัดซื้อจัดจ้าง การจัดซื้อจัดจ้างนั้น หรือการจัดซื้อจัดจ้างครั้งใหม่ ให้ดำเนินการตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560

4. การคำนวณราคากลางงานก่อสร้างให้นำหลักเกณฑ์และรายละเอียดประกอบการคำนวณ ราคากลางงานก่อสร้างตามคำสั่งบริษัท ทีโอที จำกัด (มหาชน) ที่ รพ.3/2558 เรื่อง การกำหนดราคากลาง สำหรับงานจ้างเหมาก่อสร้างมาใช้บังคับ จนกว่าจะมีประกาศของคณะกรรมการราคากลางและขึ้นทะเบียน ผู้ประกอบการ ตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560

5. ทะเบียนผู้ประกอบการงานก่อสร้างที่บริษัท ทีโอที จำกัด (มหาชน) ได้จัดทำไว้แล้วก่อนวันที่ พระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 ใช้บังคับ ให้ถือเป็นผู้ประกอบการ งานก่อสร้างที่มีคุณสมบัติเป็นผู้ยื่นข้อเสนอจนกว่าจะมีการประกาศรายชื่อผู้ประกอบการงานก่อสร้าง ที่มีคุณสมบัติตามที่กรมบัญชีกลางจะมีการประกาศรายชื่อต่อไป

รายชื่อที่ปรึกษาที่ได้ขึ้นทะเบียนไว้กับศูนย์ข้อมูลที่ปรึกษา กระทรวงการคลัง หรือรายชื่อ ผู้ทำงานตามระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการพัสดุ พ.ศ. 2535 ให้ถือเป็นรายชื่อที่ปรึกษา หรือรายชื่อ ผู้ทำงานตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560

จึงประกาศมาเพื่อทราบและถือปฏิบัติ

ประกาศ ณ วันที่ 23 สิงหาคม 2560



(นายมนต์ชัย หนูสง)

กรรมการผู้จัดการใหญ่